



ประกาศบริษัท ชัยฤทธิ์ ดีเอสซี 58 จำกัด  
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง  
และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน  
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

รายการ	ค่าธรรมเนียม / ค่าบริการตามประเภทรถ	
	รถจักรยานยนต์	รถยนต์ / รถประเภทอื่นๆ
1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 1.1 ดอกเบี้ยการให้สินเชื่อ 1.2 ดอกเบี้ยคิดชำระหนี้ที่มีลักษณะการผ่อนชำระเป็นงวด (คำนวณจากเงินต้นคงเหลือในงวดนั้นๆ) 1.3 ดอกเบี้ยคิดชำระหนี้ที่ได้รับบริการผ่อนผัน ไม่คิดดอกเบี้ยคิดชำระหนี้ อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย	ไม่เกิน 24.00% ต่อปี ไม่เกิน 24.00% ต่อปี คิดดอกเบี้ยคิดชำระหนี้เป็นงวด (Installment) ที่คิดชำระ ระยะเวลา 1 - 3 เดือน นับจากวันเกิดเหตุสุดวิสัย	
ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ		
2. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินชำระหนี้ 2.1 ชำระที่จุดบริการรับชำระ (Counter service) ของร้านสะดวกซื้อ 7-11 (ยอดเงินไม่เกิน 49,000.- บาท) 2.2 ชำระที่จุดบริการรับชำระธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.3 ชำระที่สาขา บริษัท ชัยฤทธิ์ ดีเอสซี 58 จำกัด 3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้กรณีที่คิดชำระค้างรวมค้างชำระ 3.1 ค้างชำระค้างงวด 1 งวด (กรณีถูกหนี้มีหนี้ค้างชำระสะสมเกิน 1,000 บาท ขึ้นไป) 3.2 ค้างชำระค้างงวด 2 งวด ขึ้นไป (กรณีถูกหนี้มีหนี้ค้างชำระสะสมเกิน 1,000 บาท ขึ้นไป) บริษัทได้รับชำระหนี้ครบตามจำนวน หรือมีการบอกเลิกสัญญาแล้วตามกฎหมายจะไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการคิดค่าทวงถาม 4. ค่าอากรแสตมป์	15 – 20 บาท/ครั้ง 15 บาท/ครั้ง ไม่มี	15 – 20 บาท/ครั้ง 15 บาท/ครั้ง ไม่มี
ค่าบริการอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการประมวลขารรถ (ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระ)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	

\*\*\*อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

หมายเหตุ บริษัท ชัยฤทธิ์ ดีเอสซี 58 จำกัด อาจอ้างให้บุคคลอื่นในการติดตามทวงถามหนี้ และ/หรือดำเนินคดีกับลูกค้าตามที่เห็นสมควร

"รอบการทวงถามหนี้" หมายความว่า รอบระยะเวลาเพื่อการทวงถามหนี้ โดยนับตั้งแต่วันที่คิดชำระหนี้ของงวดนั้นจนถึงวันครบกำหนดชำระหนี้งวดถัดไป ทั้งนี้ การนับหนึ่งรอบระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน